

หนังสือพิมพ์รายวัน

แนวหน้า

มันคง ตรงไป ตรงมา

www.naewna.com

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561

นโยบายที่มีความสำคัญนโยบายหนึ่งของรัฐบาล คสช.ภายใต้การนำของ "บิ๊กฉัตร" พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในทศวรรษที่ 5 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ต้นปี 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของสสว.เป็นระยะเวลา 2560-2564 โดยได้บูรณาการ จัดทำแผนส่งเสริมเอสเอ็มอีในการพัฒนา ผู้ประกอบการใหม่กลุ่ม Start up ทั่วประเทศ ทุกภาครวม 30,000 ราย

โดยมี สสว.เป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนด้วย หน่วยงานรอง 4 หน่วยงานคือกรมวิทย์ฯ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ธนาคาร ออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และการประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมิสสว.มีเป้าหมายให้เกิดเอสเอ็มอี รายใหม่เข้าสู่ระบบภาษีของรัฐจำนวน 10,000 ราย ในระยะเวลา 4 ปี รัฐบาลมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการ ทั้ง 10,000 ราย เป็นผู้ประกอบทาง High Value ที่จะไปเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมกรมการเกษตรกรรม และอาหาร, อุตสาหกรรมสุขภาพและด้านการออก ค่าลังกา, กลุ่มอุตสาหกรรม Smart Device กลุ่ม สรีรศาสตร์และนวัตกรรม, กลุ่ม High Value และ บริการ, กลุ่มดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

สสว.เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ ส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคการบริหารและภาคการเกษตรจึง ได้จัดทำการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นสตรีที่อห มีการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการที่พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลงยกระดับหัวเอมเอสเอ็มอี 4.0 มี การสร้างเครื่องช่วยและยกระดับสู่เอสเอ็มอี 4.0 โดยให้มีเครื่องช่วยที่เพิ่มเข้ามาไปสู่การที่พร้อมเอง ได้ในระดับหนึ่ง

และมีเมื่อวันที่ 11.00 น. ของวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมานี้ ที่ลานอเนกประสงค์อาคารเอนกประสงค์ราชการ เถลิงพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. สสว.กับมจน.ได้จัดงานเสวนาที่อาคารเอนกประสงค์ 2018 ตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ปี 2561 โดยมี ผู้ที่เข้าร่วมที่เมืองรามคือ ศ.ดร.สุจิตต์ ธีระวิริยะประภา รณภม.ฝ่ายบริหารสำนักวิจัยและวิทยาศาสตร์และ

ประยุทธ์อ้อมผู้ประกอบการรายใหม่ ใช้ธนาคารเฉพาะกิจช่วยเสริมแกร่ง



เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่นายชวีระ แก้วกอส อดีตรองเลขาธิการ สสว. หรือชายผู้ให้บริการเอสเอ็มอี สสว.

โดยอสม.มีเป้าหมายให้เอสเอ็มอี.ไทยเติบโต แข่งขันได้ในระดับสากลเพื่อให้เป็นพวกจักรล่าญ ในการจัดอันดับกรมการเกษตรของประเทศไทยตาม

ตลาดทั้งการตลาดออนไลน์และการจัดการไปรษณีย์ ดิสเพลย์ได้ไม่น้อยกว่า 450 ราย

ซึ่งทางด้าน มจน.ได้แจ้งให้ทราบว่า มจน. ได้รับสมัครผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการเป็น สตรีที่ใหม่ปี 2561 ได้จำนวน 1,322 ราย จากพื้นที่ กทม. กลุ่มจังหวัดภาคกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26 จังหวัด มีผู้ประกอบการรายใหม่ผู้ประกอบการ 4.0 จำนวน 2,207 ราย มีผู้ประกอบการสามารถ เขียนแผนธุรกิจได้ 1,464 ราย มจน.ได้ให้คำปรึกษา เอสเอ็มอีได้มากกว่า 900 ราย

ทางด้าน ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองนันต์ หัวหน้า ศูนย์วิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจน.โดยมีระยะเวลาดำเนินการในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน 2561 เป็นระยะเวลารวม 26 สัปดาห์ โดยมีพื้นที่ดำเนินการคือ กทม. กลุ่ม ในจังหวัดภาคกลาง 20 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, นนทบุรี, สระบุรี, สทบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, ฉะเชิงเทรา, นครนายก, ปราจีนบุรี, สมุทรปราการ, สระแก้ว, นครปฐม, วรบุรี, ตพระบุรี, เพชรบุรี, สุพรรณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และตราด



แผนงาน 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึง 2562 ซึ่ง โครงการได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ผู้ประกอบการจะได้รับความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเอสเอ็มอี 4.0 ไม่น้อยกว่า 3,000 ราย ผู้ประกอบการมีแผนธุรกิจมีความพร้อมในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1,500 ราย ผู้ผ่านการ บ่มเพาะเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองให้ เป็นที่ต่อมารของตลาดได้ไม่น้อยกว่า 900 ราย ผู้ประกอบการจะมีพื้นฐานความรู้ให้เป็นที่ต้องการ

สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และตราด

โครงการป็นเอสเอ็มอีใหม่มากขึ้นเป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลชุดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ส่วนผู้ประกอบการที่ขอรับการส่งเสริม ซึ่ง ส่วนจะได้ผลหรือไม่ต้องดูผลจากการดำเนินงานที่ปฏิบัติด้วยความเป็นไปได้ด้วยหรือไม่ด้วย

ทีมข่าวการเมือง